



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน: แปลงใหญ่สับประรดผลสดอนาคตรุ่ง....	มติชน
2. แผนปรับสมดุลไข่ไก่ลดต้นทุนราคาพุ่งต่อเนื่อง	แนวหน้า
3. ส่องนโยบายทีมเศรษฐกิจ'บิ๊กตู่2' พัวพัน15รัฐมนตรี4พรรคการเมือง....	มติชน
4. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: ทูเรียนได้...มาแว้ว	ไทยรัฐ
5. รัฐบาลเร่งแก้ปัญหา'อีสานแล้ง'	เดลินิวส์
6. รายงานพิเศษ: ประเทศกลุ่มแม่น้ำโขงศึกษา Contract Farming	ไทยโพสต์
7. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ	แนวหน้า
8. รายงาน: พลิกตำนานตระกูล "ไกรฤกษ์" บนถนนการเมือง	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
9. 'เกษตรกรตัวจริง ทุกสิ่งปลอดภัย' ผ่านช่องทาง'ตลาดเกษตรกรถาวร'จ.ราชบุรี	คมชัดลึก
10. อ่างเข้าทางฝายค้ำน้ำกรมเบรกปชป.วัด-ชงแก้ธน.	ข่าวสด



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

ฉบับที่ : 15090 หน้า : 7 (ล่างขวา)

หัวข้อข่าว : เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน: แปลงใหญ่สับปรดผลสดขนาดครึ่ง ดันผลผลิตโกอินเตอร์...



แปลงใหญ่สับปรดผลสดขนาดครึ่ง ดันผลผลิตโกอินเตอร์

สถานการณ์สับปรดปีการผลิต 2562 มีแนวโน้มสดใส เกษตรกรปรับตัวแก้ปัญหาผลผลิตตัน ด้วยการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสับปรดผลสดมากขึ้น แทนการปลูกลงโรงงานอย่างเดียว ที่สำคัญมีการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ส่งผลผลิตสับปรด GAP และสับปรด GI เจาะตลาดทั้งไทยและต่างประเทศ



นางสาวจรรยา สุทธิโยธา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(สศก.) กล่าวว่า สืบเนื่องจากปี 2557-2559 ผลผลิตสับปรดออกมาน้อยมากจากปัญหาสภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออำนวย ทำให้เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ ราคาขึ้นสูงถึง 10 บาทต่อกก. ส่งผลในปี 2560-2561 เกษตรกรรายเดิมและรายใหม่ขยายพื้นที่ปลูกสับปรดเพิ่มขึ้นทั้งในจังหวัดแหล่งปลูกและจังหวัดที่ไม่เคยปลูกสับปรดมาก่อน จนทำให้ผลผลิตเกินความต้องการของตลาดโดยเฉพาะโรงงานแปรรูปสับปรดราคาขึ้นอยู่ที่ประมาณ 3 บาทต่อกก. เกษตรกรจึงไม่ขยายเนื้อที่ปลูกและเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น เช่น มันสำปะหลังโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บางส่วนเปลี่ยนไปปลูกยางพารา ยกเลิกพื้นที่ที่เคยเช่าปลูกสับปรดคืนนายทุน และลดการใช้ปุ๋ย ยอร์โมนต่างๆ สารเร่งให้ออกผล รวมทั้งอากาศที่แห้งแล้งส่งผลให้ต้นไม่สมบูรณ์ บางส่วนไม่ออกดอก ผลแคระแกร็นไม่มีน้ำหนักและไม่สามารถใช้สารเร่งการออกดอกในช่วงปลายปีได้

สศก. คาดการณ์ว่าปี 2562 จะมีเนื้อที่เก็บเกี่ยวสับปรดอยู่ที่ 480,464 ไร่ ผลผลิต 1.78 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปีที่แล้วผลผลิตอยู่ที่ 2.36 ล้านตัน ถือว่าผลผลิตลดลงประมาณ 5-6 แสนตัน จากพื้นที่ที่ลดลงเกือบสามไร่ ขณะที่ความต้องการของโรงงานมีประมาณ 1.4-1.5 ล้านตัน โดยผลผลิตอีกประมาณ 3 แสนกว่าตันเป็นการผลิตสับปรดเพื่อบริโภคผลสด ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคาสับปรดผลสดขายได้ราคาดีกว่าสับปรดโรงงาน โดยเฉพาะราคาประมาณ 10 บาทต่อกก. เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการปลูกสับปรดโรงงานเป็นปลูกเพื่อบริโภคผลสดเพิ่มขึ้น เช่น พันธุ์ภูเก็ต ตราดสีทอง ภูเก็ต ห้วยมุ่น สับปรด GI บ้านคาราบุรี หรือปลูกพันธุ์เดิมที่เคยส่งโรงงานแปรรูปก็เปลี่ยนมาขายแบบบริโภคผลสดแทน นอกจากการเปลี่ยนพื้นที่ เปลี่ยนพันธุ์แล้ว ยังมีการเปลี่ยนตลาดจากส่งโรงงานแปรรูปมาเป็นตลาดบริโภคผลสดในท้องถิ่นหรือส่งโม่เตีร์นเทรดมากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสที่เกษตรกรรู้อ่างทางตลาดและเลือกช่องทางที่มีรายได้มากที่สุด

ทั้งนี้ สศก. จัดทำข้อมูล เช่น ปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต การบริหารจัดการเพิ่มมูลค่าผลผลิต การตลาด อีกทั้งมีแอปพลิเคชัน ฟาร์ม D ในการจัดการฟาร์มของตนเอง เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนและตัดสินใจผลิตสินค้าเกษตรได้เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีแหล่งความรู้จาก

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยเฉพาะการรวมกลุ่มทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกรอีกช่องทางหนึ่ง ปัจจุบันสับปรดผลสด เข้าสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 35 แปลง เกษตรกรเข้าร่วม 1,842 ราย พื้นที่ 32,555 ไร่ ดำเนินการ 15 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชลบุรี ชัยภูมิ เชียงราย นครพนม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ภูเก็ต ระยอง ราชบุรี ลำปาง เลย หนองคาย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี มุ่งเน้นการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกัน ร่วมกันผลิตและรวมกันจำหน่าย สามารถลดต้นทุนการผลิต และมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลจากการเข้าสู่ระบบสับปรดผลสดแปลงใหญ่ ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ มีตลาดรองรับที่แน่นอน เกษตรกรไม่ต้องพึ่งแต่โรงงานทั้งหมด อย่างไรก็ตามสับปรดที่ปลูกในประเทศส่งโรงงาน 100% ปัจจุบันสับปรดบริโภคผลสดตลาดเติบโตต่อเนื่อง เป็นทางเลือกคู่ขนานกับการปลูกเพื่อส่งโรงงาน สัดส่วนเปลี่ยนเป็นส่งโรงงาน 85% อีก 15% ส่งไปตลาดบริโภคผลสด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะพันธุ์ MD2 เป็นพันธุ์ที่นิยมส่งออกในขณะนี้ คาดว่าสับปรดผลสดจากกลุ่มแปลงใหญ่ที่มี



มาตรฐาน GAP หรือได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI จะสามารถเติบโตในตลาดเฉพาะ (Niche Market) มากขึ้นแต่ก็ต้องการบริหารจัดการควบคุมคุณภาพผลผลิตให้ได้ โดยเฉพาะเรื่องการห้ามใช้สารความหวานเนื่องจากบางประเทศหากตรวจเจอผลผลิตที่ส่งออกจะใช้สารความหวานจะถูกตีคืนสินค้ากลับทั้งหมด ทำให้เราสูญเสียตลาดนั้นไป เกษตรกรต้องตระหนักถึงคุณภาพและความปลอดภัยรวมถึงข้อปฏิบัติในการส่งออกอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์และโอกาสของเกษตรกร

อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการผลิตสับปรด ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปรดแห่งชาติ ได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและแนวทางการส่งเสริมการปลูกสับปรดออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มจังหวัดที่ปลูกสับปรดโรงงานรอบรัศมีกลุ่มโรงงาน 100 กิโลเมตร ส่งเสริมการปลูกสับปรดเพื่อนำเข้าโรงงานแปรรูป 11 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ส่งเสริมการผลิตสับปรดโรงงานและบริโภคผลสดในพื้นที่ที่เหมาะสมตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารเชิงรุก (Agri - Map) กลุ่มที่ 2 จังหวัดที่ปลูกสับปรดโรงงานแต่อยู่ห่างไกลที่ตั้งโรงงานแปรรูป (นอกเหนือจาก 11 จังหวัด) ส่งเสริมการปลูกสับปรดเพื่อนำมาบริโภคผลสด ทั้งนี้ เพื่อจัดการอุปสงค์อุปทานให้สมดุลกัน โดยสามารถใช้หลักการของระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่เข้ามาดำเนินการได้ทั้ง 2 กลุ่ม จึงขอให้เกษตรกรเข้าร่วมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่มากขึ้นเพื่อให้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสข่าว: C-190715020022 (15 ก.ค. 62/02:02)

หน้า: 1/1



บริษัท อินโฟนิวส์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาทุนทูลเกล้าฯ ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : แผนปรับสมดุลไข่ไก่ลดต้นทุนราคาฟุ้งต่อเนื่อง

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 13958 หน้า : 8 (ซ้าย)

แผนปรับสมดุลไข่ไก่ลดต้นทุนราคาฟุ้งต่อเนื่อง

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยถึงทิศทางราคาไข่ไก่ว่า จากผลผลิตไข่ไก่ที่เกินความต้องการบริโภคปี 2561 และภาครัฐดำเนินการมาตรการปรับสมดุลปริมาณไข่ไก่ให้สอดคล้องความต้องการของตลาด โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่ปรับลดการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์-ย่าพันธุ์ และส่งออกไข่ไก่ส่วนเกินไปจำหน่ายยังต่างประเทศ พร้อมทั้งปลดแม่ไก่ไข่ขึ้นกรงเพื่อให้อัตราการผลิตอยู่ในภาวะสมดุล ส่งผลให้สถานการณ์ราคาไข่ไก่ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาไข่ไก่กละปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน ที่ราคาเฉลี่ยฟองละ 2.64 บาท เดือนพฤษภาคม ราคาฟองละ 2.74 บาท เดือนมิถุนายน ราคาฟองละ 2.80 บาท และสัปดาห์แรกเดือนกรกฎาคม 2562 เฉลี่ยที่ฟองละ 2.83 บาท ทั้งนี้ ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (รวมต้นทุนที่เป็นเงินสดและต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด) เฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ 2.62 บาท

สำหรับผลผลิตปี 2562 กรมปศุสัตว์คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตไข่ไก่



ฉันทานนท์ วรรณเขจร

14,810 ล้านฟอง ลดลงจากปี 2561 ประมาณ 8% ซึ่งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) รักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ด้วยการปรับสมดุลการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการบริโภคในประเทศ โดยมีมติให้ปรับลดแผนนำเข้าในปี 2562 ของปู่-ย่าพันธุ์ (G.P.) ให้เหลือ 3,800 ตัว และปรับลดนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ (P.S.) เหลือ 460,000 ตัว พร้อมลดจำนวนแม่ไก่ไข่ขึ้นกรงให้อยู่ 50 ล้านตัวต่อวันหรือ 40 ล้านฟองต่อวัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้เลี้ยง

ไข่ไก่ เพื่อรักษาสมดุลผลผลิตในระบบ และเร่งรณรงค์บริโภคไข่ไก่ให้ได้ตามเป้าหมาย 300 ฟอง/คน/ปี นอกจากนี้ ยังผลักดันส่งออกไข่ไก่เพื่อลดปริมาณผลผลิตส่วนเกิน โดยช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค.2562 รวบรวมไข่ไก่ส่งออกต่างประเทศได้ 167.85 ล้านฟอง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 65.64%

หลังจากนี้จะดำเนินการมาตรการต่อเนื่องเพื่อให้ราคาไข่ไก่มีเสถียรภาพโดยแนวโน้มราคาอาจขยับขึ้นได้อีก ตลอดจนสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ผลิตเชื่อมโยงกับผู้ซื้อโดยตรงโดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต เพื่อให้ปริมาณการผลิตและความต้องการบริโภคสมดุล ก็จะช่วยไม่ให้เกิดปัญหาการขาดผลผลิตไข่ไก่ตกต่ำอีก



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 15090 หน้า : 6 (ขวา)

หัวข้อข่าว : ส่งนโยบายบายทีมเศรษฐกิจ'บิกตุ๋2' พัวพัน15รัฐมนตรี4พรรคการเมือง มาตรการกระตุ้นต้องมี...

ส่งนโยบายบายทีมเศรษฐกิจ'บิกตุ๋2' พัวพัน15รัฐมนตรี4พรรคการเมือง มาตรการกระตุ้นต้องมี ประกันรายได้ต้องมี



ปิดหน้าตาทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใน 8 กระทรวงด้านเศรษฐกิจ มีรัฐมนตรีทั้งรัฐมนตรีว่าการ และรัฐมนตรีช่วยรวม 15 คน จาก 4 พรรคการเมือง คือ พลังประชารัฐ ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย และชาติไทยพัฒนา แบ่งสรรปันส่วน พรรคพลังประชารัฐ คุมเบ็ดเสร็จ กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พรรค ประชาธิปัตย์ คุมกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ พรรคภูมิใจไทย คุมกระทรวงคมนาคม กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา อาจคาดเดาและประเมินนโยบาย ด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ไม่ยาก ว่าจากนี้จะเน้นด้านไหน

● 'อดตม'พร้อมอุ้มเศรษฐกิจ

นโยบายแรกที่ถูกหยิบยกมาพูดคุยกันที่คงหนีไม่พ้น มาตรการกระตุ้นและดูแลเศรษฐกิจ เพราะขณะนี้หลาย สำนักพยากรณ์ทั้งรัฐและเอกชนเห็นคาดการณ์เศรษฐกิจปี 2562 ต่ำกว่า 3.5% บางแห่งมองต่ำลุดกรอบ 3% ไปแล้ว จากปี 2561 เศรษฐกิจไทยสามารถโตได้ 4.1%

ก่อนเข้ากระทรวงอย่างเป็นทางการ นายอดตม สานาชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ ระบุ ชัดว่า รัฐบาลชุดใหม่ต้องออกมาตรการกระตุ้นและดูแล เศรษฐกิจ โดยเป็นมาตรการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ เศรษฐกิจโลกที่กำลังผันผวน และประเทศไทยกำลังกระทบ จากเศรษฐกิจภายนอกประเทศ ดังนั้นมีความจำเป็นต้อง

ออกมาตรการเข้าไปดูแลเพื่อให้เศรษฐกิจไทยเดินทางต่อไป มาตรการที่จะออกมาต้องเห็นผลและตรงเป้า สอดคล้อง กับงบประมาณที่มีอยู่และต้องไม่สร้างผลกระทบต่อ งบประมาณ โดยสิ่งสำคัญของเศรษฐกิจไทยนับจากนี้ไปคือ ต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มเอสเอ็มอี ซูนากราก และเศรษฐกิจในท้องถิ่น ถ้าเศรษฐกิจภายในประเทศเข้มแข็ง ทำให้มีภูมิคุ้มกันเพียง พอที่จะดูแลตนเองไม่ได้รับผลกระทบจากภายนอกประเทศ เพราะขณะนี้ปัญหาของเศรษฐกิจโลกทำให้ส่งออกของไทย เป็นเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจมีปัญหา ดังนั้นเศรษฐกิจ ไทยยุคใหม่ต้องใช้เศรษฐกิจในประเทศในการขับเคลื่อน

ซึ่งนายอดตมย้ำอีกว่า "แผนในการดูแลเศรษฐกิจมีทั้ง ระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งไทยกำลังพบเปลี่ยนแปลงทั้งใน เรื่องการค้า สังคม การสื่อสารที่เปลี่ยนไป ดังนั้นต้องร่วมมือ กันทำงานระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อปรับเปลี่ยนประเทศไทย ยกระดับเศรษฐกิจไทย ให้เข้มแข็ง ให้ไทยก้าวไปข้างหน้า อย่างมั่นคง"

● ต่อติดแผนกระตุ้น-แจกคนจน

แม้ว่ารัฐมนตรีชุดใหม่ยังไม่เข้าทำงานอย่างเป็นทางการ แต่มีการสั่งการจากนายอดตมให้ข้าราชการกระทรวงการ คลังเตรียมพร้อมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนำเสนอต่อ รัฐบาลชุดใหม่ โดยมาตรการเน้นกระตุ้นการบริโภคใน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

ฉบับที่ : 15090 หน้า : 6 (ขวา)

หัวข้อข่าว : ส่งนโยบายบีทึมเศรษฐกิจ'บิ๊กคู่2' พัวพัน15รัฐมนตรี4พรรคการเมือง มาตรการกระตุ้นต้องมี...

ประเทศ ดูแลคนจนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงการดูแลเอสเอ็มอี ในระยะแรกมีงบประมาณเตรียมไว้ประมาณ 1 แสนล้านบาท

มาตรการดำเนินการทันทีคือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้งบประมาณในการดำเนินการปีละ 4-5 หมื่นล้านบาท ล่าสุด นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี สั่งการให้สำนักงบประมาณหาเงินมาเติมกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมให้ครบ 1 แสนล้านบาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แจกสวัสดิการพื้นฐาน ประกอบด้วย วงเงินซื้อของร้านธงฟ้าเดือนละ 200-300 บาท ค่ารถเมล์เดือนละ 500 บาท รถไฟเดือนละ 500 บาท รถ ขช. หรือรถไฟฟ้าเดือนละ 500 บาท ส่วนลดในการซื้อก๊าซหุงต้ม ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน ทั้งหมดใช้เงินประมาณเดือนละ 3-4 พันล้านบาท หรือประมาณปีละ 4 หมื่นล้านบาท

มีแนวโน้มที่รัฐบาลใหม่แจกเพิ่มเติม เพราะรัฐบาลชุดคสช.แจกสวัสดิการเป็นครั้งคราว เช่น แจกเงินในช่วงปีใหม่ แจกเงินค่าหมอให้กับคนชรา แจกค่าน้ำ ค่าไฟ แจกเบี้ยคนพิการ ให้เงินผู้ปกครองซื้อชุดนักเรียน เพิ่มเงินสำหรับซื้อของร้านธงฟ้า รวมถึงแจกเงินซื้อของร้านธงฟ้าเพิ่มเพื่อจูงใจให้มาเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพ

เงินที่แจกเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวนั้นได้ประโยชน์หลายด้าน คือ ซื้อโค่นถ้อบัตรสวัสดิการทั้ง 14.5 ล้านราย กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เงินเข้าไปในระบบ กระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน

ส่วนมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีนั้นกระทรวงการคลังจะให้อาคารรัฐ เช่น อาคารออมลิน อาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สพว.) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้ามาเป็นเครื่องมือ เช่น ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำहाลลด ส่งเสริมพัฒนาตนเอง เพื่อให้เอสเอ็มอีมีผลหลายใจในการเดินทางต่อ

●พื้นที่ประกันรายได้เกษตรกร

นอกเหนือจากมาตรการกระตุ้น ขณะนี้มีปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำแทบทุกตัว ดังนั้นงานแรกที่รัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรต้องจัดการคือ การแก้ปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำ ซึ่งผลจากการที่พรรคประชาธิปัตย์คุมกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดเดาไม่ยากว่านโยบายประกันรายได้เกษตรกร เป็นนโยบายหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ถูกหยิบยกมาใช้ทันที

นโยบายประกันรายได้เกษตรกรพรรคประชาธิปัตย์หาเสียงไว้ คือชาวชาวมไม่ต่ำกว่าเกวียนละ 10,000 บาท ชาวมหอมมะลิไม่ต่ำกว่าเกวียนละ 15,000 บาท ยางพาราไม่ต่ำกว่า 60 บาทต่อกิโลกรัม ปาล์ม ราคา 10 บาทต่อกิโลกรัม

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ออกตัวทันทีว่า หนึ่งในเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลคือ ต้องบรรจุนโยบายเรื่อง การประกันรายได้เกษตรกรในเรื่องของข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพด เข้าไปเป็นนโยบายรัฐบาล ส่วนการทำงานในกระทรวงพาณิชย์นั้นมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องผลักดัน คือ นโยบายประกันรายได้ เพราะเป็นเป้าหมายหลักที่พรรคจะ

ต้องเข้าไปดูแล

มีข่าวแว่วมาว่าพรรคประชาธิปัตย์สั่งการมายังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกรมการค้าภายในให้เตรียมพร้อมการประกันราคาสินค้าเกษตรไว้แล้ว โดยคาดว่าจะใช้เงินประมาณ 5-6 หมื่นล้านบาทต่อไป

●แบ่งเค้กกระทรวงเกษตรฯ

ในกระทรวงเกษตรฯ มีเรื่องที่ต้องติดตามอีกเรื่อง ไม่น่าแปลกใจที่มีรัฐมนตรีนั่งประจำมากที่สุดถึง 4 คน จาก 4 พรรค แม้ขณะนี้การแบ่งงานคุมหน่วยงานยังไม่สะเด็ดน้ำ แต่ประเมินกันจากนโยบายของพรรค นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ จากพรรคประชาธิปัตย์ น่าจะดูแลราคาสินค้าเกษตรผ่านสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย

ร้อยเอกรธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ จากพรรคพลังประชารัฐ มีนโยบายเปลี่ยนเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4ให้เป็นโฉนดหรือที่ดินทองคำ นำไปค้าประกันเงินกู้จากธนาคาร ดังนั้นคาดว่าจะกำกับดูแลสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ส่วน นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ จากพรรคชาติไทยพัฒนา มีสายสัมพันธ์ที่ติดกับข้าราชการในกรมส่งเสริมการเกษตร ส่วน นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ จากพรรคภูมิใจไทย ซึ่งพรรคมีนโยบายชัดเจนในเรื่องการส่งเสริมกัญชาเสรี ดังนั้นน่าจะดูแลกรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อสานต่อนโยบายกัญชา

●งานใหญ่ต้นเมกะโปรเจกต์

กระทรวงคมนาคมเป็นอีกหนึ่งกระทรวงที่ต้องเกาะติด เพราะมีโครงการเมกะโปรเจกต์ต้องเร่งผลักดันตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยในปี 2558-2565 โดยในปี 2562 มีโครงการเร่งด่วน 41 โครงการ ครอบคลุม ครม. 21 โครงการ มูลค่ากว่า 1.39 ล้านล้านบาท และอีก 17 โครงการอยู่ในขั้นตอนประมูล มีมูลค่ารวมกว่า 3.86 แสนล้านบาท

นายศักดิ์สยาม ขิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่าจะเข้ามาขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ที่รัฐบาลก่อนทำเอาไว้ และพร้อมเดินทางนโยบายของพรรคภูมิใจไทยตามที่ได้หาเสียงไว้ เช่น การส่งเสริมเศรษฐกิจแบ่งปัน (แชร์ิ่ง อีโคโนมี) หรือโมเดลธุรกิจแบบแกร็บ แก๊งกฎหมายให้เศรษฐกิจแบ่งปันถูกกฎหมาย ลดอำนาจรัฐให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเอง พัฒนาระบบรางให้ครบและเชื่อมโยงกับระบบถนน พัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่สถานีรถไฟต่างๆ เพื่อหารายได้จากผลประโยชน์อื่นในระบบรถไฟฟ้า เชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะทั้งระบบและมีการใช้บัตรใบเดียว

ทั้งนี้ มีโครงการขนาดใหญ่รอนายศักดิ์สยามให้มาผลักดันและตัดสินใจ เช่น รถไฟความเร็วสูง 3 เส้นทาง คือ ไทย-จีน เฟส 2 ช่วงโคราช-หนองคาย รถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพฯ-หัวหิน รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก

รหัสข่าว : C-190715020030 (15 ก.ค. 62/06:13)

หน้า : 2/3



บริษัท อินโฟนิวส์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

ฉบับที่ : 15090 หน้า : 6 (ขวา)

หัวข้อข่าว : ส่งนโยบายทีมเศรษฐกิจ'บิ๊กคู่2' พัวพัน15รัฐมนตรี4พรรคการเมือง มาตราการกระตุ้นต้องมี...

นอกจากนี้ยังมีโครงการรถไฟสายสี่สัมตะวันตก ช่วง ศูนย์วัฒนธรรม-บางขุนนนท์ โครงการก่อสร้างสุวรรณภูมิ เฟส 2 รวมถึงโครงการมอเตอร์เวย์อีกหลายเส้นทาง เช่น มอเตอร์เวย์ สายนครปฐม-ชะอำ และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี รอเสนอเข้า ครม. ส่วนสายหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ส่วนต่อขยายตอนเมืองโกลด์เวย์ ช่วงรังสิต-บางปะอิน กำลัง รอผลศึกษารูปแบบการร่วมลงทุนจากภาครัฐ (พีพีพี)

นอกจากนี้ยังมีเรื่องการแก้ปัญหาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ยังอยู่แผนฟื้นฟู ของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยในส่วนของ การบินไทยนั้นรอรัฐบาลใหม่สรุปในเรื่องจัดซื้อเครื่องบิน 38 ลำ

รวมถึงยังมีโครงการเมกะโปรเจกต์ที่กระทรวงคมนาคม ต้องผลักดันร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือโครงการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (อีอีซี) แม้ล่าสุด โครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอุตะบะ) และ โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ช่วง ที่ 1 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เตรียมลงนามระหว่างรัฐและ เอกชนในเดือนกรกฎาคมนี้

เหลืออีกหลายโครงการต้องเร่งผลักดันเพื่อให้อีอีซีเกิด ให้เร็วที่สุด และกาที่รัฐบาลชุดใหม่มีทีมเศรษฐกิจหลายคน หน้าตาเดิม ดังนั้นเรื่องอีอีซีน่าจะได้รับการผลักดันต่อเนื่อง

●เรื่องร้อนพลังงานรอชี้ขาด

ส่วนกระทรวงพลังงานมีเรื่องร้อนที่รอ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เข้ามา ตัดสินใจ ทั้งในเรื่องของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าที่ผู้ตรวจ การแผ่นดินมีคำวินิจฉัยให้บทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า ฉบับปี 2561-2580 (พีดีพี 2018) ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ คือรัฐต้องมีส่วนผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 51% เพื่อความมั่นคง จากขณะนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มี ส่วนผลิตกำลังการผลิตไฟฟ้า 38% และในอนาคตมีแนวโน้ม ลดลงต่ำกว่า 30% ในช่วงปลายแผน

คนในกระทรวงพลังงานมองว่าในเรื่องโรงไฟฟ้านั้นไม่ ถือเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 โดย สาธารณูปโภคพื้นฐานในรัฐธรรมนูญ หมายถึง ระบบเครือข่าย เช่น ถนน ทางด่วน รางรถไฟ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือและ สื่อสารไอพี และสายส่งไฟฟ้า ทั้งนี้ กฟผ.เป็นเจ้าของโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าทั่วประเทศเพียงรายเดียว จึงถือว่าเป็นรัฐ เป็นผู้ลงทุนในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 51% กระทรวงพลังงาน ร่างหนังสือตอบกลับไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว และรอให้นายสนธิรัตน์พิจารณา

นอกจากนี้ยังมีกรณีบริษัท เซฟรอน ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานหลักผู้รับสัมปทานแหล่งเอราวัณ และ บริษัท โททาล ซึ่งเป็นผู้ร่วมลงทุนในแหล่งบงกช ในอ่าว ไทยใต้ยื่นหนังสือเตือน (โนติส) ถึงกระทรวงพลังงานขู่ว่า

อนุญาตตุลาการ หากไม่ได้รับความชัดเจนเรื่องการวาง หลักประกันการรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมที่จะหมดอายุ สัมปทานในช่วงปี 2565-2566 ซึ่งค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนมี มูลค่าสูงถึงหลักแสนล้านบาท โดย นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัด กระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการปิโตรเลียม รับมอบหมายให้เร่งเจรจาในเรื่องสัดส่วนการค่าใช้จ่ายให้จบ โดยเร็ว

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลด้าน ต่างๆ ตามภารกิจที่กระทรวงพลังงานดูแล และดูว่าจะสาน ต่อแผนงานต่างๆ อย่างไร ซึ่งหลายเรื่องก็จะพูดคุยหารือ กับรัฐมนตรีว่าการคนก่อน อาทิ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า ประเทศระยะสั้นและระยะยาว แผนผลักดันการใช้พลังงาน ทดแทน และการประมูลแท่นเจาะปิโตรเลียม เป็นต้น

●ดันส่งออก-ดึงท่องเที่ยว

ปัญหาเศรษฐกิจโลก และค่าเงินบาทส่งผลกระทบต่อของ หนักต่อการส่งออกและท่องเที่ยวของไทย โดยในส่วนของ การส่งออกนั้นภาคเอกชนมองว่าปีนี้มีโอกาสติดลบ 1% แต่ กระทรวงพาณิชย์ยังคงยืนยันเป้าหมาย 3% ห่วงกันหลาย เท่าตัว

ดังนั้น จึงถือเป็นความท้าทายของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์คนใหม่ เพราะต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจ โลกมีปัญหาจากสงครามการค้า การผลักดันส่งออกให้ถึง เป้าหมาย 3% จึงไม่ง่ายนัก และในอดีตที่ผ่านมาภาค ที่กระทรวงพาณิชย์ว่าไว้ทำได้จริงน้อยมาก

ส่วนท่องเที่ยว ล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปรับลดเป้าหมายได้ท่องเที่ยวปี 2562 ลง 2 หมื่นล้าน เหลือ 3.38 ล้านล้านบาท ลดจากเป้าหมายเดิมที่วางไว้ที่ 3.4 ล้านล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2.21 ล้านล้านบาท และนักท่องเที่ยวชาวไทย 1.17 ล้าน ล้านบาท จากการลดเป้าหมายดังกล่าวทำให้เป้าหมายการ เติบโตเหลือ 9.5% จาก 11.5% ดังนั้นเป็นงานที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว คมใหม่ต้องลุยทันที เพราะ ภาคท่องเที่ยวนี้สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย สำคัญพอๆ กับการส่งออก

สำหรับกระทรวงดีอี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการดีอีคนใหม่ ฉายภาพการทำงานว่าจะขับเคลื่อนโครงการตามโรดแมปการเปลี่ยนผ่านประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่ เช่น เน็ตประชารัฐ 24,700 หมู่บ้าน อีอีซีในส่วนดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ การกระตุ้นให้ เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาค อุตสาหกรรม ธุรกิจและบริการ โครงการเป็นการใช้ประโยชน์ จากบิ๊กดาต้า เพื่อสร้างสังคมดิจิทัล

คาดว่าลำดับที่รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจน่าจะทยอย เข้าทำงานอย่างเป็นทางการ ซึ่งมาพร้อมกับหลายฝ่าย ประเมินอายุของรัฐบาลอาจอยู่ไม่นาน

ดังนั้นจึงเป็นความคาดหวังจากเอกชนและประชาชน อยากเห็นการทำงานทีมเศรษฐกิจออกมาโดยเร็วเพื่อแก้ ปัญหาเศรษฐกิจให้ตรงจุดและทันกาล

ทีมข่าวเศรษฐกิจ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าเหยียดดิน: ทุเรียนใต้...มาแว้ว

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 22455 หน้า : 7 (ล่างซ้าย)



ทุเรียนใต้...มาแว้ว



ช่วงนี้ทุเรียนราคาดีเป็นพิเศษ ทุเรียนภาคตะวันออกจากไปพร้อมกับ รอยยิ้มของชาวสวน คราวนี้ถึงคราวทุเรียน ใต้กำลังผลิดอกออกผล...การลงพื้นที่ที่ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช ของ **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** ภายใต้โครงการศึกษานันทนาการของผู้ประกอบการธุรกิจผลไม้ที่มีต่อผลไม้ไทย กรณีศึกษาทุเรียนพบว่าทุเรียน ใต้ปีนี้จะให้ผลผลิต 3-4 รุ่น แต่ละรุ่นจะ ห่างกันประมาณ 1-2 สัปดาห์

โดยเริ่มทยอยออกตลาดตั้งแต่ ปลาย มิ.ย. และจะออกสู่ตลาดมาก

ในช่วง ส.ค. ผลผลิตร้อยละ 80-90 เป็นทุเรียนเกรด A และเกรด B ที่เหลือ เป็นทุเรียนตกเกรดและมีตำหนิ

ขณะที่ทุเรียนนอกฤดู (ทุเรียนหนาว) อยู่ในระหว่างเตรียมตัดแต่งกิ่งใบ ตัดแต่งลูกที่รูปทรงไม่สวย มีตำหนิทั้ง คาดว่าจะออกสู่ตลาดในช่วง พ.ย.-ม.ค.ปีหน้า

สำหรับด้านการตลาด...เกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ขายให้ ลังส่งออกมาประมูล ไม่ผูกขาดกับผู้ซื้อรายเดิมเหมือนแต่ก่อน บางกลุ่มมี ลังส่งออกเข้ามาติดต่อ ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนเก็บเกี่ยวกำหนดราคา กัน ตามคุณภาพดินคาดว่าจะเริ่มมีการติดต่อทำสัญญาซื้อขายช่วงเดือนตุลาคม ผลผลิต 80-90% จะขายให้กลุ่มนี้เพราะได้ราคาค่อนข้างน่าพอใจ ส่วนที่เหลือขายออนไลน์ และลูกที่มีตำหนิ (ราคา) ส่งเข้าโรงงานแปรรูป โดยมีตลาดใหญ่อย่างจีนรองรับ เพราะมีความต้องการทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่อง แต่ช่วงนี้ยังเข้าไปไม่มากนัก เพราะเป็นรอยต่อผลผลิตของทุเรียน ตะวันออกและใต้

แต่ปัญหาอีก จีนมีตัวเลือกเพิ่มขึ้น จากทุเรียนเพื่อนบ้านราคา ถูกเข้าไปตีตลาด แลยังมีข่าวการเอาทุเรียนเพื่อนบ้านมาสวนสิทธิ เป็นทุเรียนไทยที่ได้ราคาดีกว่า

ที่สำคัญตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.นี้เป็นต้นไป กระทรวงศุลกากรจีนแจ้งว่า ผลไม้จากไทยที่ส่งไปจีน (มะม่วง ทุเรียน ลำไย ลิ้นจี่ และมังคุด) ทุกกล่อง จะต้องระบุรหัสการขึ้นทะเบียนสวน และรหัสโรงคัดบรรจุกล่องทุกกล่อง มิฉะนั้นจะถูกปฏิเสธการนำเข้าทันที

ฉะนั้น เกษตรกรและผู้ประกอบการต้องรักษาคุณภาพ มาตรฐาน ผลผลิตให้ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบประเทศคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ไม่ ลักไก่ขายทุเรียนด้อยคุณภาพ หรือทุเรียนอ่อนหากเขาหมดความเชื่อมั่น ที่แท้ปลูกกันทั่วประเทศลงถึงกาลอวสาน.

ส-เล-เ

จีรัฐบาลเร่งแก้ปัญหา'อีสานแล้ง'

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 14 ก.ค. ที่ห้องประชุมฝ่ายประชาสัมพันธ์เขื่อนอุบลรัตน์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น คุณหญิงสุภารัตน์ เกษราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย พร้อม ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และนางมุกดา พงษ์สมบัติ ส.ส. เขต 4 ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย เข้ารับฟังการบรรยายสรุป ปัญหาภัยแล้งของ จ.ขอนแก่น เพื่อรับทราบปัญหา ก่อนจะนำไปเสนอรัฐบาลให้การช่วยเหลือ โดยมีนายกนก ตั้งพลผลวนิชย์ ผู้ช่วย ผอ.โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และนายสมปอง ฉ่ำกมล ผอ.ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 6 เป็นผู้บรรยาย ซึ่งปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์วันนี้ มีปริมาณ 579 ล้านลูกบาศก์เมตร ระดับน้ำใช้การได้ คิดเป็นร้อยละ 24 ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 1.49 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำระบายออก 0.50 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับทรงตัว

ด้าน คุณหญิงสุภารัตน์ กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นฤดูทำนา แต่ชาวนาได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ทางรัฐบาลยังไม่มีการแจ้งเตือนประชาชน หรือมีมาตรการเบื้องต้นในการช่วยเหลือ ดังนั้นที่จะเสนอคือ นายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งกระทรวงมหาดไทย ต้องประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้งให้กับประชาชนในย่านนี้ทันทีอย่าปล่อยให้เขาต้องไปหว่านข้าว ต้องลงทุนอีกรอบ ต้องพูดความจริงกับประชาชนว่าไม่สามารถทำนาได้ในฤดูกาลนี้ เพราะไม่ใช่เฉพาะ จ.ขอนแก่น ที่แล้งแต่ที่ จ.กาฬสินธุ์ ก็ประสบปัญหาเช่นกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนที่ คุณหญิงสุภารัตน์ จะเดินทางมารับฟังบรรยายสรุปเรื่องภัยแล้ง ได้เข้าไปพบกับชาวบ้านที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไร่แม่สำราญ นักรถอู่เด็กเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านในพื้นที่ที่เผชิญปัญหาภัยแล้งด้วย

ขณะที่ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับการร้องเรียนว่า น้ำตามแหล่งน้ำต่าง ๆ ไม่พอเพียงแก่การอุปโภคบริโภค ที่สำคัญคือสระน้ำที่ใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน ระดับน้ำได้ลดลงไปเป็นอย่างมาก การผลิตน้ำประปามีไม่เพียงพอถึงปลายเดือน ก.ค. จึงสั่งการให้ทางสำนักงานชลประทานจังหวัดขอนแก่น ดัดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อทำการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเตย ต.ท่าพระ อ.เมือง ไปเติมให้กับสระน้ำเพื่อให้สามารถทำน้ำประปาได้ ส่วนศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) ได้บินขึ้นทุกวันเพื่อปฏิบัติการทำฝนหลวงโดยเน้นไปที่การเติมน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เนื่องจากมีปริมาณน้ำกักเก็บเหลือน้อยแต่มีอุปสรรคสำคัญคือ เป็นช่วงที่ลักษณะลมไม่เอื้อ.

ประเทศกลุ่มแม่น้ำโขงศึกษา Contract Farming ของซีพีเอฟ ต้นแบบความสำเร็จพัฒนาอาชีพเกษตรกรไทยยั่งยืน

รายงานพิเศษ

เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีโอกาสร่วมงานประชุมนานาชาติ Mekong Hub Knowledge and Learning Fair จัดขึ้นโดย กองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD) หน่วยงานหนึ่งของ FAO ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้ง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นภาคเอกชนไทยรายเดียวที่ได้รับเชิญเข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์โมเดลความสำเร็จของระบบคอนแทร็ค



ฟาร์มของภาคเอกชนที่ร่วมพัฒนาศักยภาพให้แก่เกษตรกรไทย แก่ผู้ร่วมงานทั้ง 6 ประเทศกลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ ไทย เวียดนาม สปป.ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และฟิลิปปินส์

ดร.ธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงโรม กล่าวว่า การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในงานประชุมนานาชาติ MKLF 2019 ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าทั้งประเทศไทย ทั้งองค์กรภาครัฐ สถาบันการเงินที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และภาคเอกชน เป็นต้นแบบที่ดีของภูมิภาคอาเซียน ในการพัฒนาระบบคอนแทร็คฟาร์มมิ่ง ที่ช่วยสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย ช่วยเกษตรกรไทยมีอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี และการตลาด นำไปสู่

ความเข้มแข็ง และพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืน รวมถึงยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารของไทย ซึ่ง ผู้แทนจากหลายประเทศสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารโครงการคอนแทร็คฟาร์มมิ่งในประเทศของตนต่อไปได้

นายณรงค์ เจียมใจบรรจง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านโครงการพิเศษ บริษัท เจริญ

โภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟได้นำระบบคอนแทร็คฟาร์มมิ่งมาใช้ในประเทศไทยเป็นเวลากว่า 40 ปี ซึ่งช่วยให้เกษตรกรไทยสามารถเข้าถึงแหล่งทุน ลดความเสี่ยงเรื่องการตลาดและต้นทุนการผลิต และที่สำคัญช่วยให้เกษตรกรไทยสามารถมีอาชีพที่สร้างรายได้ที่มั่นคง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้จริง

นอกจากนี้ ระบบคอนแทร็คฟาร์มมิ่ง

มียังช่วยให้เกษตรกรมีองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการเลี้ยงสัตว์ ผลิตเนื้อสัตว์ ภายใต้กระบวนการที่ควบคุมได้ทั้งหมด และเป็นความรับผิดชอบต่อส่วนรวม คือ ต่อผู้บริโภค ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ กระบวนการทั้งหมดต้อง สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

"ปัจจุบันซีพีเอฟได้ปรับปรุงสัญญากับเกษตรกรของเรามีอยู่ราว 5,500 ราย ให้มีความเป็นสากลมากขึ้นตามแนวทางของ FAO และดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ. พัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรพันธสัญญา พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด ... ที่สำคัญ ซีพีเอฟยังเป็นบริษัทเดียวที่ทำประกันภัยความเสี่ยงด้านภัยพิบัติให้แก่เกษตรกรกลุ่มประกันรายได้อีกด้วย"

ตลอดระยะเวลา 40 ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถพัฒนาภาคเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืน ส่งลูกหลานให้ได้รับการศึกษาที่ดี ได้อย่างเป็นรูปธรรม





จากปริมาณการนำเข้าสัตว์น้ำของประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นในรอบ 5 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณความต้องการวัตถุดิบเพื่อนำไปผลิตส่งออก และความต้องการในการบริโภคในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นและยังมีการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำโดยไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดกระแสการร้องเรียนจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาไทย ถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการไทยที่มีต้นทุนในการผลิตที่สูงกว่าวัตถุดิบที่นำเข้า เนื่องจากประเทศไทยมีการควบคุมและรับรองมาตรฐานการเลี้ยง และการจับสัตว์น้ำที่มีคุณภาพปลอดจากการประมง IUU ทำให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมได้ ตลอดจนการร้องเรียนของผู้บริโภคถึงความปลอดภัยของสัตว์น้ำที่นำเข้าจำหน่ายในประเทศว่ามีความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดหรือไม่

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายอดิสร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง บอกว่า ภายใต้นโยบาย IUU Free THAILAND และ Food Safety ของประเทศไทยที่ได้มีการประกาศและแสดงเจตนารมณ์ไว้ เพื่อให้การประมงไทยทั้งจากการจับจากธรรมชาติและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมุ่งสู่ความยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกแล้ว หลักสำคัญอีกประการหนึ่งคือการสร้างความเป็นธรรมและโปร่งใสทางธุรกิจ ซึ่งจะคุ้มครองผู้ประกอบการในการแข่งขันทางธุรกิจ และผู้บริโภคที่มีสินค้าที่บริโภคได้อย่างปลอดภัยในราคาที่เป็นธรรม ช่วงที่ผ่านมากรมประมงได้เพิ่มประสิทธิภาพระบบการนำเข้าสัตว์น้ำของไทย โดยเริ่มจากสัตว์น้ำที่มีการนำเข้ามาในประเทศไทยทางเรือ โดยใช้ “เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ” เนื่องจากสามารถบรรทุกได้ในปริมาณมากและมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการขนส่งประเภทอื่น ทำให้มีการขนถ่ายในช่องทางนี้

เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ทูน่า” ซึ่งประเทศไทยเป็น “ตลาดนำเข้าทูน่า” ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายใต้มาตรการ PSMA กรมประมงได้มีการตรวจสอบสัตว์น้ำที่มากับเรือขนถ่ายทุกลำว่ามีภาระขนสัตว์น้ำจากเรือจับได้ มีการทำประมงในช่วงไหน แหล่งใด ทำการประมงผิดกฎหมายหรือไม่ โดยมีภาระประสานงานกับรัฐเจ้าของธงรัฐชายฝั่ง หรือ RFMO อย่างใกล้ชิด เพื่อขอ “หลักฐาน” ที่จะสามารถยืนยันความถูกต้องของสัตว์น้ำเหล่านั้น อาทิ ข้อมูลหมายเลข พิกัดสัญญาณ VMS/AIS ในใบอนุญาตการจับสัตว์น้ำ

ตลอดจนกรมประมงยังได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นกับองค์กรต่างๆ ที่เฝ้าจับตามการประมง IUU ในน่านน้ำต่างๆ เช่น FFA ที่ดำเนินการอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก หรือ Fish-I- Afarica ที่ดูแลในพื้นที่บริเวณชายฝั่งแอฟริกา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสัตว์น้ำที่เข้าสู่ประเทศไทยเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดจากการทำประมง IUU ผลการดำเนินงานประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการจับเรือประมงต่างชาติที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นเรือ IUU ถึง 5 ลำ และมีการปฏิเสธการนำเข้าสินค้าประมงที่ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนพอที่จะให้เชื่อมั่นได้ว่าไม่ได้มาจากการทำประมง IUU ไปแล้วประมาณ 400 ตัน สิ่งเหล่านี้ทำให้ได้รับการยอมรับว่าประเทศไทยมีการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ PSMA ที่ได้มีการลงนามให้สัตยาบันไว้ และทำให้ประเทศไทยหลุดจากข้อกล่าวหาว่าเป็น “แหล่งฟอกปลา IUU ของโลก” ซึ่งส่งผลเสียหายนต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง และนอกจากนี้จากความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการที่ช่วยควบคุมเรือประมง หรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำทั้งประเทศมาเลเซีย เวียดนาม พม่า ที่จะเข้ามาเทียบท่าโดยไม่ได้ใบอนุญาต ทำให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีทางการควบคุมการทำประมงและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจร่วมมืออื่นๆ ต่อไป

ในอนาคตรอบประมง ยังคงกล่าวอย่างมั่นใจว่าภายใต้มาตรการต่างๆ ที่ดำเนินการจะช่วยให้การประมงของไทยและของโลกมุ่งไปสู่ความยั่งยืน

และเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนที่ทำงานถูกต้อง เพราะเป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่าการทำประมง IUU ก่อให้เกิดการล่มสลายของการประมง ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศถึงความปลอดภัยในการบริโภคที่ได้รับและการมีส่วนร่วมในการผลักดันให้การประมงของโลกมุ่งไปสู่ความยั่งยืนและเป็นสมบัติของลูกหลานในอนาคต และคงต้องเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันทำให้กลุ่มดังกล่าวไม่สามารถเอาเปรียบสังคมได้ เพราะสิ่งเหล่านั้นเองจะทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เพราะฉะนั้นเราทุกคนคงต้องช่วยกันเพื่อให้สังคมของไทยและความยั่งยืนของทรัพยากรในอนาคต

กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกร! อย่าหลงเชื่อซื้อขายปลอมกำจัด “หนอนกระทุง” ช่วงนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดกำลังพบปัญหาการระบาดของหนอนกระทุงข้าวโพด กัดกินใบและยอดอ่อนข้าวโพด ทำให้ผลผลิตเสียหาย จึงเป็นเหตุให้กลุ่มมีฉลากสีเขียวโอกาสทำผลิตภัณฑ์ยาปลอมขึ้นมา โดยอ้างสรรพคุณสามารถกำจัดหนอนกระทุงและแมลงอกขาให้เกษตรกร ซึ่งเป็นตัวยาที่ไม่ตรงกับที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำ ดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนเกษตรกร อย่าหลงเชื่อโฆษณาและซื้อขายดังกล่าวมาใช้ เพราะนอกจากเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีมาใช้แล้วไม่ได้ผล รวมถึงใช้อย่างไม่ถูกวิธีอาจทำให้มีการระบาดเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย สำหรับวิธีการซื้อสารเคมีนั้น ควรสังเกตบนฉลากต้องระบุข้อมูลครบถ้วน เช่น ชื่อการค้า ชื่อสามัญ ทะเบียนวัตถุอันตราย ชื่อย่อใช้ บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า เป็นต้น หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. 0-2579-0151-8

ขุนเกษตรรา

พลิกตำนานตระกูล "ไกรฤกษ์" บนถนนการเมือง คน 3 รุ่นเข้าสู่สภา ตั้งแต่ 2491



ร.ท.จنگล ไกรฤกษ์



โกศล ไกรฤกษ์



จติ ไกรฤกษ์



รายงาน

พิษณุโลก - ตามรอยตระกูล "ไกรฤกษ์" บนเส้นทางการเมืองจากพิษณุโลก เข้าสู่สภา 3 ชั่วโมงคนตั้งแต่ 2491 จนถึงวันนี้ จากหนึ่งในกบฏบวรเดช-นักเลงโบราณ ถึง "จติ-พิกุลแก้ว" สองพี่น้อง ส.ส.และ ส.ว.

ตระกูล "ไกรฤกษ์" ถือเป็นหนึ่งในตระกูลการเมืองของไทย ที่มีบทบาทมาอย่างยาวนานตั้งแต่ก่อนปี 2491 จนถึงสมัยนี้ และถือเป็นตระกูลแรกๆ ของสภาผู้แทนราษฎร ที่มีคนดำรงตำแหน่ง ส.ส.3 รุ่น ทั้งรุ่นปู่-พ่อ-ลูก ซึ่งล่าสุดคือ "จติ ไกรฤกษ์" ส.ส.บัญชีรายชื่อ-อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

จติ ไกรฤกษ์ เคยกล่าวไว้ว่า "ตัวผมเองนั้น ไม่ได้เป็นคนดีอะไรมากนักหรอก แต่ผมโชคดีที่พ่อผมทิ้งอะไรไว้ให้ ทำให้ไม่ต้องลำบาก ดังนั้น แค่เพียงรักษาเกียรติยศของพ่อและวงศ์ตระกูลเอาไว้ ไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องทุจริตหรือคอร์รัปชัน"

ก่อนหน้านั้น สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี "จติ ไกรฤกษ์" เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ "ไอซีที" (ICT) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อไปเป็น "กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม"

ห้วง 1 ปี บนเก้าอี้รัฐมนตรีไอซีที ของ "จติ ไกรฤกษ์" เป็นยุคที่ทำให้ไทยมีระบบการสื่อสารสามารถมาเทียบเคียงระนาบเดียวกับอารยประเทศ นั่นคือ ระบบ 3 จี ซึ่งนับว่าเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงด้านหนึ่ง นอกเหนือจากการพัฒนาด้านอื่นๆ ทั้งยังมีการจัดทำแผนบรรดแบบนด์แห่ง

ชาติ สำเร็จเป็นรากฐานที่สำคัญรองรับเทคโนโลยีการสื่อสาร 4G 5G ครอบคลุมทุกวันนี้ นอกจากนั้นยังได้จัดตั้งองค์กรมหาชน 2 แห่ง คือ ระบบ E-Commerce (อีคอมเมิร์ซ) และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า E-Government

"จติ ไกรฤกษ์" ยังเป็นหนึ่งในคนผลักดันการขยาย "ศูนย์ไอซีทีชุมชน" กระจายให้เยาวชนที่ด้อยโอกาสในชนบทได้เข้าถึงการศึกษาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทุกมิติทุกจังหวัด มากกว่า 1,000 แห่ง ขณะทีผลงานที่ให้กับคนพิษณุโลก คือ "ศูนย์ไปรษณีย์พิษณุโลก" ถนนพหลโยธินหรือเลียยมือง ในพื้นที่ ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นระบบ "โลจิสติกส์" ที่มีความสำคัญต่อการขนส่งพัสดุภัณฑ์

"จติ ไกรฤกษ์" ได้รับความไว้วางใจจากชาวจังหวัดพิษณุโลก ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 7 สมัย คือ 2531, 2538, 2539, 2544, 2550, 2554, 2562 การยกก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ "จติ ไกรฤกษ์" จึงถูกจับตามองอีกครั้งว่า จะทำงานอย่างไรให้โดดเด่นอีก

ขณะที่พี่สาวของจติ คือ "พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์" ก็เคยดำรงตำแหน่ง ส.ว. มาอย่างยาวนาน ในการเลือกตั้งปี 2549, 2551, 2557 และนั่งเก้าอี้ประธาน กมธ.การต่างประเทศวุฒิสภา ระหว่างปี 2551-2557 ปัจจุบันได้รับการสรรหาเป็น ส.ว.และเป็นผู้แทนรัฐสภาไทย ในการร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 หรือ การประชุมผู้นำอาเซียน ในระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมด้วย

ทั้งนี้บทบาท-รากฐานทางการเมืองของตระกูล "ไกรฤกษ์" เริ่มจากร.ท.จنگล ไกรฤกษ์ (ปู่ของจติ ไกรฤกษ์) จบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า "จปร." ในปี 2465 และสอบได้เป็นอันดับ 2 ของโรงเรียนเสนาธิการทหาร ซึ่งเริ่มชีวิตราชการทหารที่จังหวัดนครราชสีมา ต่อมา ได้ย้ายมารับตำแหน่งเสนาธิการ มณฑลทหารบกจังหวัดพิษณุโลก (กองทัพบกที่ 3)

"ร.ท.จنگล" ได้ชื่อว่าเป็นคนที่ "ยอมหักแต่ไม่ยอม

งอ..ไม่ทรยศนาย ไม่ขายเพื่อน" ยึดมั่นในอุดมการณ์
เกิดมาเพื่อรับใช้แผ่นดินและพระราชวงศ์ เข้าร่วมกับคณะ
"กู้บ้านเมือง" อีกทั้งเคยเป็นนายทหารประจำพระองค์พลเอก
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช อดีตเสนาบดีกลาโหม
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2476 ที่ได้นำทหารจากหัวเมืองหลาย
จังหวัด รวมทั้ง ร.ท.จنگล ไกรฤกษ์ ที่ยกกำลังจากพิษณุโลก
เข้ายึดพื้นที่ตอนเมือง แต่การเจรจากับ "คณะราษฎร" ไม่
เป็นผล เกิดการปะทะกัน และคณะกู้บ้านเมือง เป็นฝ่าย
พ่ายแพ้ อันเป็นที่มาของ "กบฏบวรเดช"

หลังจากฟื้นคดีการเมือง และผ่านทั้งบางขวาง-
ตระดูตา-เกาะเต่า นาน 11 ปี "ร.ท.จنگล ไกรฤกษ์" ได้กลับ
มาลงสมัคร ส.ส.พิษณุโลก พื้นที่ที่เคยรับราชการทหาร
มาก่อน และได้รับความไว้วางใจจากชาวพิษณุโลกอย่าง
ท่วมท้น เพราะมีกลยุทธ์ในการหาเสียงแบบเน้นการปราศรัย
เคาะประตูบ้าน จนฉายาว่า "จنگล ควายเก่า" เพราะอาสา
เข้ารับใช้ชาวบ้านทุกถิ่นฐานคลุกคลีกับประชาชนชนิดเรียกร
ว่า "ติดดิน"

และด้วยความที่เคยเป็นนายทหารมาก่อน "ร.ท.
จنگล" จึงได้เปรียบผู้สมัครคนอื่น ๆ ด้วยการชี้มาหาเสียง
ซึ่งสามารถไปทุกหัวระแหงในถิ่นทุรกันดาร อำเภอวังทอง
อำเภอเนินครุฑ อำเภอชาติตระการ บางพื้นที่ผู้สมัคร
ส.ส.คนอื่น ๆ ไม่สามารถเข้าถึง

ร.ท.จنگล ไกรฤกษ์ ผู้ยึดมั่นคติประจำใจ "พึงถนอม
เกียรติ" ได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.พิษณุโลก 3 สมัย คือ
ปี 2491, 2495, 2500 และได้รับเกียรติจากสมาชิกสภาผู้
แทนราษฎร ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
ซึ่งขณะนั้นรัฐธรรมนูญ ได้เขียนไว้ให้ ส.ส.นั่งเก้าอี้ได้แค่
รองประธานสภาฯ แต่สร้างผลงานคุณูปการกับประชาชน
และเป็นผู้บุกเบิกเส้นทางสู่อำเภอเนินครุฑอีกด้วย

"ร.ท.จنگล ไกรฤกษ์" เคยเขียนหนังสือไว้หลายเล่ม
โดยเฉพาะผลงานด้านวรรณกรรมที่มีชื่อเสียง "ตัวตาย แต่
ชื่อขยับ" "ชีวิตนักการเมืองไทย" โดยใช้นามปากกา "เสาวรักษ์"
และนามปากกา ร.ท.จنگล ไกรฤกษ์ "อยู่อย่างเสือ" "ศิลปะ
เลือกตั้ง"

และที่สำคัญ "ร.ท.จنگล" ยังเป็นผู้ประพันธ์บทเพลง
"พิษณุโลกงาม" ที่มีครูเอื้อ สุนทรสนาน แต่งทำนอง
และขับร้องโดย "เพ็ญศรี พุ่มชูศรี" เลือดเนื้อเชื้อไขชาว
พิษณุโลก และบันทึกแผ่นเสียงไว้เมื่อปี 2492 ปัจจุบัน
เพลง "พิษณุโลกงาม" ยังได้รับความนิยมจากชาวพิษณุโลก
ที่ได้นำมาขับร้องกันหลายเวอร์ชัน

ส่วนรุ่นต่อมาของตระกูลไกรฤกษ์ บนเส้นทางการ
เมืองก็คือ "โกศล ไกรฤกษ์" ผู้ที่ได้รับฉายาจากสื่อมวลชน
ยุคหนึ่งว่า "นักเลงโบราณ" เพราะมีสไตล์ดุดัน เสียงดังฟังชัด
ตรงไป-ตรงมา "พูดจริง ไม่ต้องจำ" บุคคลที่ไม่คุ้นเคยรับ
ฟังแล้วบอก "โผงผาง" นับว่าเป็นนักต่อสู้เป็นปากเป็น
เสียงรับเรื่องราวร้องทุกข์แก้ปัญหาความเดือดร้อนชาวบ้าน
ปฏิบัติหน้าที่สมบทบาท "ผู้แทน" ของราษฎรอย่างแท้จริง

"โกศล ไกรฤกษ์" ดำรงตำแหน่งสมาชิกผู้แทนราษฎร
จังหวัดพิษณุโลก 5 สมัย ตั้งแต่ปี 2512, 2519 2522, 2526,
2531 และในปี 2512 ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อน ส.ส.
ให้นั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคอิสระ มีลูกพรรค 17 คน อาทิ
บุญเลิศ ชินวัตร, อนันต์ ฉายแสง, สมพล เกยุราพันธุ์,
บุญธรรม ชุมดวง เป็นต้น

ต่อมาได้รับความไว้วางใจจาก ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
ในขณะนั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคกิจสังคม ให้ดำรงตำแหน่ง
เลขาธิการพรรคกิจสังคม และเคยรับตำแหน่งเลขาธิการ

พรรคประชากรไทย สมัยนายสมัคร สุนทรเวช นั่งหัวหน้า
พรรคอีกด้วย เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญทางการเมือง คือ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ
รองนายกรัฐมนตรี

"โกศล ไกรฤกษ์" ถือเป็นผู้นำด้านทุ่งसान ที่เคย
อบอวลด้วยกลิ่นควาเลือดและน้ำตา จนสงบราบคาบลง
ต่อผู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับชาวบ้านที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากข้าราชการบางคนในการจัดสรรที่ดินทำกินบริเวณ "นิคม
สร้างตนเองทุ่งसान อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก" เพราะ
ความเอาใจใส่ปัญหาและแก้ไขอย่างจริงจัง "ถึงลูกถึงคน"
โดยใช้ความเป็นธรรมนำหน้า อีกทั้งยังได้นำชาวทุ่งसान
เข้ากรุงเทพฯ ยื่นหนังสือต่อ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อขอความเป็นธรรม
ในการจัดที่ดินทำกิน

แม้เรื่องราวความขัดแย้งจะยืดเยื้อยาวนาน ตั้งแต่
สมัย พล.อ.ถนอม กิตติขจร ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
กระทั่งมาจบลงในสมัย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็น
นายกรัฐมนตรี ที่มีการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน-คืนความสงบ
ร่มเย็นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ช่วงที่ "โกศล ไกรฤกษ์" ดำรงตำแหน่ง รมช.กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้มีการปรับปรุงระบบการบริหารสหกรณ์
ให้ทันสมัยขึ้นในยุคนั้น ขณะนั่งเก้าอี้ รมช.มหาดไทย ก็ได้
ผ่าตัดวางโครงสร้างรัฐวิสาหกิจ "การประปานครหลวง-
กปน." จากขาดทุนจนสร้างรายได้และมีกำไร มีการขยาย
เขตบริการน้ำประปาคุณภาพ โดยแต่งตั้ง ดร.อาทิตย์ อุไร
รัตน์ เป็นผู้จัดการ กปน. และปฏิรูปการบริหารแบบใหม่
เป็นรากฐานมาจนถึงทุกวันนี้

ต่อมาเมื่อดำรงตำแหน่ง รมว.พาณิชย์ ก็บุกเบิกริเริ่ม
"สร้างนักขาย" ทุตพาณิชย์ ของกระทรวงพาณิชย์ ส่งไปประจำ
ยังต่างประเทศ ซึ่งเป็นรากฐานการส่งออกของประเทศตั้งแต่
ยุคหนึ่ง และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่สามารถ
หุบสถิติการส่งออกไปต่างประเทศสูงสุดในขณะนั้น

คนใกล้ชิดเคยเล่าว่า ครั้งหนึ่ง รมต.โกศล พกเอา
ความหวังเดินทางไปเจรจายาขายข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง
ให้กับเกาหลี ในที่ประชุมรัฐมนตรีพาณิชย์ของเกาหลี อ้าง
ว่าไม่มีความจำเป็นต้องซื้อสินค้าจากไทย โดยหยิบยก
เหตุผลต่างๆ มาปฏิเสธ

อย่างไรก็ตาม ด้วยธรรมเนียมของการเจรจาที่ต้อง
มีการเลี้ยงรับรอง โกศล-นักเลงโบราณจากพิษณุโลก ได้
กล่าวว่า "เกาหลีและไทยเป็นเพื่อนกันมานาน ประเทศไทย
ยากจนกว่าต้องขอความช่วยเหลือจากเกาหลีที่ร่ำรวยกว่า
ซึ่งส่วนใหญ่เกาหลีจะช่วยเหลือไทยโดยการให้เงิน แต่คนไทย
ด้วยความยากจนก็ช่วยเหลือได้โดยเอาเลือดเอาเนื้อ หรือ
แม้แต่ชีวิตเข้แลกโดยยกตัวอย่างจากเหตุการณ์ที่ทหารไทย
เคยเดินทางไปร่วมรบสงครามในสมรภูมิเกาหลี" และนั่น
ทำให้รัฐมนตรีพาณิชย์เกาหลี ซึ่งในอดีตเคยเป็นผู้บัญชาการ
ทหารบก ที่นั่งฟังอยู่ถึงกับสะอึก น้ำตาคลอ ซึ่งผลจากการ
พูดคุยกันในคืนนั้น เกาหลีรับปากสั่งซื้อข้าวจากไทย 300,000
ตัน พร้อมกับมันสำปะหลังและข้าวโพดจำนวนหนึ่งด้วย.



‘เกษตรกรตัวจริง ทุกสิ่งปลอดภัย’ ผ่านช่องทาง‘ตลาดเกษตรกร’จ.ราชบุรี



“ตลาดเกษตรกร” เป็นอีกผลงานที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ เมื่อครั้งรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำไว้ ภายใต้ นโยบาย **“ตลาดนำการผลิต”** หวังให้เป็นสถานที่จำหน่ายพืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จนปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมในวันนี้ ในโครงการนำร่อง 7 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงราย ลำปาง พิจิตร ราชบุรี กาญจนบุรี ชัยภูมิ และกระบี่ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็น **“ตลาดเกษตรกรถาวร”** ต่อไป

โดยนำสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถึงสินค้าจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Yong Smart Farmer ราชบุรี ถือได้ว่าเป็นจังหวัดต้นแบบในการนำร่องตลาดเกษตรกรถาวรให้แก่จังหวัดอื่นๆ เนื่องจาก

มีความพร้อมทั้งเรื่องสถานที่ตั้งและผู้จัดการจำหน่ายที่เป็นเกษตรกร โดยตลาดดังกล่าวได้สร้างองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรได้เรียนรู้ทางด้านการผลิตและความต้องการทางการตลาด ด้วยการขายสินค้า กำหนดราคาจำหน่ายสินค้าได้ด้วยตนเองในราคาที่เป็นธรรมและยังได้พบปะผู้บริโภคเพื่อนำสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการไปพัฒนาผลผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ตัวสินค้า ช่วยขยายช่องทางทางการตลาดและบริการ ซึ่งจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

“ในสมัยที่ พล.อ.ฉัตรชัย ดำรงตำแหน่ง รมว. เกษตรฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมราชการที่ จ.ราชบุรี ก็มีนโยบายให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดตั้งตลาดเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร ผู้ผลิตสินค้าที่ปลอดภัยและได้รับการรับรองมาตรฐานจีเอพี เป็นเกษตรกรตัวจริงและต้องมา

จำหน่ายสินค้าด้วยตัวเอง ภายใต้โลโก้แกน “เกษตรกรตัวจริง ทุกสิ่งปลอดภัย”

พินิจ เจริญเร็ว เกษตรกรจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงที่มาของตลาดแห่งนี้ โดยระบุว่าในปี 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 15 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร หรือตลาดเกษตรกร จ.ราชบุรี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ซื้อขายสินค้าเกษตรปลอดภัยของผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ผลิต มีช่องทางการจำหน่ายที่ชัดเจน และเป็นการรวมกลุ่มการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้

“การดำเนินโครงการตลาดเกษตรกรในช่วงที่ผ่านมา มีผู้บริโภคตอบรับเป็นอย่างดี ตลาดเปิดให้บริการสัปดาห์ละ 2 วันคืออังคารและศุกร์ มีประชาชนเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าเฉลี่ยสัปดาห์ 800-1,000 คน มียอดขายเฉลี่ยอยู่ที่ 225,000 บาทต่อสัปดาห์ ปัจจุบันมีร้านค้าจำนวน 80 ร้าน และเป็นร้านของเกษตรกรตัวจริงเสียจริงที่เดินทางมาจากอำเภอต่างๆ ของราชบุรี นำของดีของแต่ละอำเภอมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรง”

สำหรับตลาดแห่งนี้ได้มีการแบ่งโซนร้านค้าออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วยโซน A เป็นสินค้าประมงและแปรรูป โซน B เป็นสินค้าพืชผักและผลไม้ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจีเอพี และสินค้าอินทรีย์ โซน C เป็นสินค้าปศุสัตว์และแปรรูป ส่วนโซน D เป็นสินค้า

แปรรูปอื่นๆ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการ

สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค

สำหรับงานเกษตรจังหวัดราชบุรีได้

ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดมีการ

สุ่มตรวจสุ่มสารพิษตกค้าง

ในสินค้าเป็นประจำด้วย

นอกจากนี้ยังได้ร่วม

บูรณาการกับหน่วย

งานต่างๆ ในการ

ขับเคลื่อน จ.ราชบุรี

ไปสู่ความเป็นเมือง

อัจฉริยะ หรือสมาร์ท

ซิตี อีกด้วย

อาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ผู้

อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 หรือ สสท.ที่ 2 จ.ราชบุรี กล่าวถึงตลาดเกษตรกร ซึ่งเป็นตลาดที่เกิดขึ้นจากการต่อยอดตลาดเกษตรกรของจังหวัดราชบุรี ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ทุกจังหวัดดำเนินงานจัดตั้งตลาดเกษตรกร Farmer market เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงและเรียนรู้ช่องทางการตลาดรวมถึงการนำสินค้ามาจำหน่ายด้วยตนเอง และเกษตรกรจะได้พบกับผู้บริโภค

โดยตรง สำหรับ จ.ราชบุรี ได้ใช้สถานที่บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี โดยมีกรจำหน่ายสินค้าเกษตรทุกวันอังคารและวันศุกร์ เวลา 06.00-12.00 น.

“ที่ผ่านมากเกษตรกรเราจะเชี่ยวชาญด้านการผลิต ส่วนการจำหน่ายส่วนใหญ่จะผ่านพ่อค้าคนกลาง กว่าจะถึงผู้บริโภคปลายทางก็ต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ มากมาย ทำให้ส่วนแบ่งรายได้เสียไปเยอะเลย ในส่วนของตลาดนำการผลิตสิ่งแรกที่เรากำลังดำเนินการจัดการในเรื่องข้อมูลก่อน เรา จะดูการจัดการสินค้าเกษตรให้เหมาะสม ทั้งการตลาดและการผลิต ไม่ใช่ผลผลิต

ล้นตลาดและต้องเชื่อมโยงตลาดเพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตมีช่องทางการ

จำหน่ายจริงๆ แล้วเราก็

เน้นย้ำว่าคนที่เอาสินค้า

ไปจำหน่ายในตลาด

แห่งนี้ไม่ใช่เอาสินค้า

อะไรไปก็ได้แต่จะ

ต้องเป็นสินค้ามี

มาตรฐานมีความ

ปลอดภัยตั้งแต่

กระบวนการ

ผลิตจนถึงผู้

บริโภคปลายทาง” ผอ.สสท.

ที่ 2 ราชบุรีกล่าว

อาชว์ชัย

ชาญย้ำว่าสิ่งที่

เกษตรกรได้จากตลาดแห่งนี้ไม่ใช่แค่เป็นสถานที่จำหน่าย

สินค้าเท่านั้น แต่ยังได้เรียนรู้การบริหารจัดการช่องทางการ

ตลาดด้วยตัวเองอีกด้วย อย่างเช่นผลผลิตอย่างไรจึงจะตรงกับความต้องการของตลาด ทำบรรจุภัณฑ์หรือแพ็คเกจจิ้งอย่างไรให้ดึงดูดใจของลูกค้าหรือผู้บริโภคได้

แม้กระทั่งวิธีการจำหน่ายจะทำอย่างไรจึงจะถูกใจผู้บริโภคด้วย เป็นสิ่งที่เกษตรกรจะต้องเรียนรู้ตลอดเวลา แม้ว่าจะขายผลผลิตแต่ก็ทำให้เกษตรกรไทยมีความเข้มแข็งขึ้นต่อไปในระยะยาว

ด้าน สாரานู สารบรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวตอนหนึ่งระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดตลาดเกษตรกรถาวร จ.ราชบุรี โดยระบุว่า ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกรนั้น เป็นโครงการที่มีความสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ ที่มุ่งเน้นให้ทุกจังหวัดมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีความปลอดภัยได้รับมาตรฐานจีเอพี เกษตรอินทรีย์และมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เช่น จีเอ็มพี, อย. เพื่อให้ผู้บริโภคมีแหล่งเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย โดยเกษตรกร

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 15 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6375

หน้า: 1(ซ้าย), 6

Col.Inch: 96.85

Ad Value: 170,456

PRValue (x3): 511,368

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'เกษตรกรตัวจริง ทุกสิ่งปลอดภัย' ผ่านช่องทาง'ตลาดเกษตรกรถาวร'จ.ราชบุรี



ส.ร.สุรัตน์

ผู้ผลิตมาจำหน่ายด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ ที่มุ่งลดต้นทุนการผลิต
และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันเป็นสำคัญ

“นโยบายในการพัฒนาการเกษตรและเกษตรกร
ของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ จะเน้นใน 4 ประเด็น
หลักคือ การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพสินค้าและ
ผลผลิตต่อหน่วย การบริหารจัดการและการวางแผน
การผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาดเชื่อมโยงผลผลิตที่มี
คุณภาพและได้รับรองมาตรฐานจากกิจกรรมแปลง
ใหญ่เข้าสู่ตลาดเกษตรกร ส่วนหนึ่งเป็นการนำผลผลิต
จากแปลงใหญ่มาสู่ตลาดนั่นเอง” อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร ย้ำทิ้งท้าย

“ตลาดเกษตรกรถาวร” นับเป็นอีกก้าวความ
สำเร็จด้านการตลาดของเกษตรกรใน จ.ราชบุรี ภายใต้
นโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ของรัฐบาลและกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

● สุรัตน์ อัดตะ ●

suratatta0402@gmail.com

อ้างเข้าทางฝ่ายค้าน

รุมเบรก

ปชป.วิด-ชงแก้รธน.

**กรม.ถวายสัตย์เอกก.นี้
ถูเรียกถกนัดแรกทันที
'ธรรมนัส' ลั่น-ไม่หวั่น
7พรรคยื่นญัตติเหือก**

เลขาฯกรม.ส่งหนังสือ
แจ้งรัฐมนตรีใหม่เข้า
ฝ่ายถวายสัตย์ 16 ก.ค.
นี้ นายกฯ เรียกประชุม
กรม.นัดแรกทันทีหลัง
เสร็จพิธี อ่านต่อหน้า 10

● **ปชป.วิด** ต่อจากหน้า 1

เตรียมพร้อมรับมือฝ่ายค้านซ้ำแหละ
นโยบายรัฐบาล 'ทวี' ยันอภิปรายลงลึก
ตัวบุคคล เหมาะกับเคลื่อนไหวนโยบายหรือไม่
เผยเหตุปชป.ดันแก้รัฐธรรมนูญปีแรก
ไม่สำเร็จ พปชร.-พรรคร่วมรุมเบรก หวั่น
เข้าทางฝ่ายค้าน ปลอ่ย'ธนาธร' หลุดคดี
หุ้นสื่อ ปชป.จูงประกันรายได้กำลัง บลัฟ
นโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาทของพปชร.

'ธรรมนัส' ลั่นไม่กลัวผู้ตติชักฟอก ยัน
เคลียร์ทุกอย่างถูกต้องตั้งแต่ก่อนทำงาน
การเมือง คอคกินข้าว'ประภัตร' ชื่นมื่น
ได้กลับมาช่วยเกาหลีแย่งห้องทำงาน

'ตุ' นำกรม.ใหม่ถวายสัตย์ 16 ก.ค.

วันที่ 14 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจาก
ทำเนียบรัฐบาล ว่า วันเดียวกันนี้ สำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ส่งหนังสือถึง
รัฐมนตรีชุดใหม่ ลงนามโดยนายธีระพงษ์
วงศ์ศิวะวิลาศ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งรัฐมนตรีและการเข้าเฝ้าทูล
ละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ
ก่อนเข้ารับหน้าที่ ระบุว่า ด้วยมีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งท่านเป็นรัฐมนตรี บัดนี้ได้
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะ
รัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา
18.00 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 15 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10456

หน้า: 1 (ขวา), 10

Col.Inch: 273.32

Ad Value: 423,646

PRValue (x3): 1,270,938

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: อ้างเข้าทางฝ่ายค้านรุมเบรกชป.วีต-ชงแก้รธน.

ทั้งนี้ขอให้ไปถึงทำเนียบรัฐบาล ณ ดิกลักคิบบินท์ ก่อนเวลา 16.30 น. สำหรับการเดินทางไปเข้าเฝ้าฯ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้จัดรถยนต์โดยสารผู้เพื่อให้รัฐมนตรีเดินทางไปเป็นคณะ โดยจะออกจากทำเนียบรัฐบาลเวลา 17.00 น. และเดินทางกลับพร้อมกันเมื่อเสร็จพิธี

โดยในหนังสือ ได้แจ้งการแต่งกายของคณะรัฐมนตรี ด้วยเครื่องแบบปกติขาว และ ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังได้แนบเอกสารประกอบด้วย สำเนาเอกสารประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าเฝ้าฯ รวมถึงแผนผังการเข้าเฝ้าฯด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรม.ชุดใหม่ จะรวมตัวกันที่ดิกลักคิบบินท์เพื่อถ่ายภาพและเตรียมความพร้อมเครื่องแต่งกาย และ หลัง กรม.เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณรับหน้าที่แล้วจะเดินทางกลับมาที่ทำเนียบเพื่อประชุมกรม.ต่อทันที โดยคาดว่าจะเป็นการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา

ประภัตร-ธรรมนัสกินข้าวขึ้นม้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 18.30 น. ที่โรงแรมเมริออท สุขุมวิท นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ จากพรรคชาติไทยพัฒนา และร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ จากพรรคพลังประชารัฐ เดินทางมารับประทานอาหารตามที่นั่งคหมาย โดยนายประภัตร กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นการพบกันครั้งแรกของคณะร.อ.ธรรมนัส การพบกันครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อสยบข่าวเกาเหลาเรื่องแย่งห้องทำงานเพราะไม่เคยเจอกันมาก่อน ยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องดังกล่าวแน่นอน แต่การนัดหารือกันครั้งนี้เพื่อหารือกันประเด็นเร่งด่วนคือปัญหาฝนทิ้งช่วง ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ โดยวันที่ 19 ก.ค. ตนและร.อ.ธรรมนัส พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ จะเดินทางลงพื้นที่เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เพราะหวังว่าชาวบ้านจะไม่มีน้ำใช้เพียงพอในการทำนา และจะขาดรายได้ ตรงนี้ถือเป็นการหารือเร่งด่วนของกระทรวง อย่างไรก็ตาม

ยังไม่มีมีการแบ่งงานรับผิดชอบ แต่คาดว่าภายในสัปดาห์จะหารือกันเพื่อแบ่งงานในส่วนของตนไม่มีปัญหาพร้อมทำงาน

หลังรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการจะนัดหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนา เช่น หากพื้นที่ไหนน้ำในเขื่อนไม่พอก็จะหารือกับกระทรวงทรัพยากรฯ เพื่อเข้าไปขุดเจาะน้ำบาดาล เพราะพื้นที่บางส่วนของเขื่อนขาดน้ำ รวมทั้งจะหารือกับทางกระทรวงพาณิชย์เพื่อกำหนดแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การพบกันครั้งนี้สองรมช.สวมกอดจับมือกันอย่างชื่นมื่น ส่วนน.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ อีกคนนั้นไม่ได้มาด้วยเนื่องจากติดภารกิจรับเสด็จ ส่วนนายเฉลิมชัย จะได้นัดหารือกันอีกครั้ง

'ธรรมนัส' ดันไม่กั้วถูกชกฟลอก

ร.อ.ธรรมนัส กล่าววรมณ์มีข้อติด 1 ใน 6 รัฐมนตรี ที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจและจะเกาะติดการทำงานตลอดเวลา ว่า ตนไม่เคยกั้วเพราะทำทุกอย่างถูกต้อง ไม่มีอะไรต้องกังวลใจและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริง ถามว่าฝ่ายค้านจะอภิปรายในเรื่องใดหากจะยกเรื่องการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ที่เคยทำธุรกิจ หรือสัมปทานสลากกินแบ่งรัฐบาล ก็ยืนยันได้ว่าไม่มีหุ้นอะไรเหลืออยู่แล้วแน่นอน เพราะก่อนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองดำเนินการทุกอย่างถูกต้องแล้ว

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวถึงการพิจารณาบุคคลมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่น เช่น เลขฯ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ว่า เรื่องนี้ตนมอบหมายให้นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พิจารณาคณะที่มีความสามารถและเคยทำงานในพื้นที่มาช่วยงาน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.ในส่วนรัฐมนตรีอื่นของพปชร. อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้บริหารพรรคหารือกัน

พปชร.มั่นใจรมต.ชี้แจงได้

นายชนกร วัจนุกงชนะ รองโฆษกพปชร. กล่าวถึงการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาในวันที่ 25 ก.ค.ว่า รัฐบาลมีความพร้อมทุกด้าน ส่วนที่ฝ่ายค้านจะอภิปราย

รัฐมนตรีบางคน มั่นใจว่ารัฐมนตรีแต่ละคนสามารถชี้แจงได้ โดยเฉพาะในเรื่องคุณสมบัติเพราะมีการตรวจสอบมาแล้ว

ส่วนกรณีนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ ระบุว่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก่อนปิดสมัยประชุมสภา สามารถทำได้แต่ขอให้รัฐบาลได้มีเวลาทำงานให้ประชาชนก่อน เพราะมีหลายเรื่องที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะปัญหาปากท้องประชาชน ซึ่งฝ่ายค้านควรมาช่วยเหลือนักประชาชนก่อนจะดีกว่า อย่างไรก็ตามเมื่อแถลงนโยบายเสร็จรัฐบาลจะดำเนินนโยบายเร่งด่วนทันที โดยเฉพาะการดูแลราคาพืชผลทางการเกษตร ซึ่งรัฐมนตรีแต่ละคนได้เตรียมความพร้อมไว้ทุกด้าน บางคนได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนก่อนที่จะแถลงนโยบาย รวมถึงหารือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงที่รับผิดชอบแล้ว

รุมค้านชป.ดันแก้รธน.ปีแรก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทำเนียบรัฐบาลว่าสำหรับการจัดทำร่างนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นระหว่างที่มีการจัดทำร่างนโยบาย พรรคประชาธิปัตย์พยายามเสนอในที่ประชุมตัวแทนพรรคร่วมในการจัดทำร่างนโยบายให้ใส่เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ในนโยบายที่จะทำภายใน 1 ปีแรก แต่ตัวแทนจากพปชร. และพรรคร่วมรัฐบาล เห็นว่าเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลชุดใหม่ต้องทำคือแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนก่อน และไม่ต้องการให้มีการสร้างเงื่อนไขความขัดแย้งขึ้น เพราะจะกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล ทำให้نگลลงทุนไม่เชื่อมั่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนพรรคร่วมรัฐบาลจึงเห็นตรงกันว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่วาระที่ต้องเร่งดำเนินการภายใน 1 ปี และหากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญควรผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นจากประชาชน เนื่องจากรัฐธรรมนูญ 2560 ได้ผ่านการทำประชามติและประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบแล้ว

ดังนั้นพรรคร่วมรัฐบาลเห็นว่าควรบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่มีจุดแข็งเรื่องการปราบปรามการทุจริต ซึ่งเป็น

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 15 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10456

หน้า: 1 (ขวา), 10

Col.Inch: 273.32

Ad Value: 423,646

PRValue (x3): 1,270,938

คลิก: สีสี่

หัวข้อข่าว: อ้างเข้าทางฝ่ายค้านรุมเบรกชป.วีต-ชงแก้รธน.

ปัญหาใหญ่ของประเทศไทยมาโดยตลอด นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญยังมีข้อกำหนดห้ามส.ส.ถือหุ้นในกิจการสื่อ ซึ่งฝ่ายค้านอยากให้แก้ไข เนื่องจากมีคดีของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ หากนายธนาธรโดนตัดสินว่ามีความผิด ในขณะที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อาจจะส่งผลตามมาที่นายธนาธรรอาจพ้นผิด เนื่องจากอาจมีการระบุไว้ในกฎหมายให้ยกเว้นโทษย้อนหลัง ซึ่งฝ่ายค้านหวังจะใช้กรณีดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ก็เป็นได้ หากตกหลุมพรางไปแก้ไขก็อาจเข้าทางฝ่ายค้านได้

ฝ่ายค้านดันแก้รธน.-เกษตรยังยืน

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่มูลนิธิชีววิถี (Bio Thai) จ.นนทบุรี สถานที่ตัวอย่างในการทำการเกษตรแบบผสมผสานโดยไร้สารเคมี 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน ประกอบด้วย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ประธานคณะกรรมการพรรคร่วมฝ่ายค้านและการมีส่วนร่วมของประชาชน นายชวลิต วิชยสุทธิ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย ตัวแทนพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) พรรคเพื่อชาติ (พช.) พรรคเศรษฐกิจใหม่ (ศก.) พรรคพลังประชาชนไทย พรรคประชาชาติ (ปช.) และพรรคเสรีรวมไทย รับฟังปัญหาและพบประชาชนประเด็น "สารพิษตกค้างในอาหารและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน" เพื่อนำข้อมูลใช้ในการอภิปรายต่อสภาผู้แทนราษฎรที่ฝ่ายค้าน ได้ยื่นญัตติขอตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม ซึ่งก่อให้เกิดสารพิษตกค้างต่อเกษตรกรและผู้บริโภค รวมถึงการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อคืนหน้าผลิตภัณฑ์ให้เกิดเกษตรยั่งยืนด้วย

นายวิฑูรย์ เลื่อนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า สารเคมีพาราควอตเข้าไปมีผลข้างเคียงทำให้เกิดโรคมะเร็งเป็นหมัน และเป็นโรคเบาหวานได้ แต่กระทรวงสาธารณสุขกลับบอกว่าเป็นอะไร ก็ไม่ได้เพียงแก้ล้างก็ปลอดภัยแล้ว แต่

พบว่า 56% ของสารเคมีเป็นประเภทคูควิซึมไม่สามารถล้างออกได้ ที่พบมากคือสารคาร์เบนดาซิม หากจะล้างสารเคมีให้ออกทั้งหมดต้องใช้วิธีล้างน้ำไหล 40 นาทีขึ้นไป ทั้งนี้ไทยนำเข้าสารเคมีเป็นอันดับ 6 ของโลก มูลค่านำเข้าแต่ละปีประมาณ 197 ล้านดอลลาร์ถึง 200 ล้านดอลลาร์มูลค่า 28,000 ล้านบาท จึงเสนอให้แบนการใช้สารเคมีร้ายแรง ทำให้ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาของสารเคมีร้ายแรงโดยมีระบบเตือนภัยรับรู้ว่าอาหารนั้นไม่ปลอดภัย มูลนิธิเสนอแก้ปัญหา 3 เรื่อง 1.แบนสารเคมี 3 ชนิด และจำกัดการใช้ อย่างเข้มงวด ได้แก่พาราควอต สารกำจัดวัชพืช กอร์ไพรอเฟอส โกลโฟเซต ต้นตอของปัญหาสารเคมีตกค้าง 2.ทำให้ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาความปลอดภัยต่อสารพิษตกค้างในพืชผลทางการเกษตร และ 3.สร้างทางเลือกให้ประชาชน

ชี้ประเด็นอภิปรายนโยบายรบ.

พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่า พรรคฝ่ายค้านมีส่วนสำคัญที่จะทำเพื่อประชาชน ไม่ใช่ทำเพื่อต้องการเป็นรัฐบาล ทั้ง 7 พรรคมีนโยบายดูแลสุขภาพของประชาชนให้ปลอดภัยจากสารพิษ จึงอยากเป็นปากเสียงให้กับประชาชน เพราะช่วง 5 ปีไม่มีใครออกมาขับเคลื่อนเรื่องนี้ บางครั้งรัฐบาลเห็นความสำคัญของบริษัทยาเข้าสารเคมีมากกว่าประชาชน ทั้ง 7 พรรคจึงต้องการดูแลสุขภาพประชาชน วันที่ 21 ก.ค. จะเชิญหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านทั้ง 7 พรรคเพื่อพบปะกับประชาชนและแสดงวิสัยทัศน์ โดยจะทำให้เห็นว่าความเป็นประชาธิปไตยประชาชนต้องได้รับประโยชน์ ซึ่งสถานที่อาจเป็นที่ม.ธรรมศาสตร์

พ.ต.อ.ทวี ให้สัมภาษณ์ถึงแผนการอภิปรายในการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาว่า จะเน้นไปที่ความเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพราะการจะปฏิรูปประเทศนั้นไม่ได้เกิดจากกฎหมายแต่ต้องเกิดจากนโยบายที่จะให้ประเทศดีขึ้น นอกจากนี้สิ่งสำคัญอีกประเด็นนอกจากนโยบายคือตัวบุคคลที่จะมาขับเคลื่อนนโยบายว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนทำเพื่อพวก

พ้องหรือไม่ ซึ่ง 7 พรรคฝ่ายค้านได้พูดคุยกันแล้ว และมีข้อมูลเข้ามาค่อนข้างมากขณะนี้

ทำตามนโยบายหาเสียงหรือไม่

ด้านนายชวลิต วิชยสุทธิ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย วิปฝ่ายค้าน กล่าวเรื่องเดียวกันว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านจะได้พูดคุยและปรึกษาหารือกันในวันนี เบื้องต้นประชุมกัน ทุกวันอังคารของแต่ละสัปดาห์ เราจะพิจารณาจากเอกสารนโยบายของทางรัฐบาลและต้องดูเอกสารชี้แจงนโยบายของทางรัฐบาลก่อน เพราะเวลานี้ยังไม่ได้เห็นและยังไม่ทราบรายละเอียดใดๆ ทั้งนี้กรอบการอภิปรายหลักๆ จะดูว่านโยบายของรัฐบาลเป็นไปตามที่ได้หาเสียงกับประชาชนหรือไม่ นอกจากนี้การทำนโยบายครั้งนี้เป็นการทำนโยบายจาก 19 พรรค ต้องดูว่าเมื่อหลอมรวมกันแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด

สำหรับกรอบเวลา 3 วัน ตั้งแต่ 25-27 ก.ค.ในการเปิดให้อภิปรายนโยบายรัฐบาลถือว่ามีความเหมาะสมแล้ว เพราะจะเลยจากวันที่ 27 ก.ค.ไม่ได้ เนื่องจากวันที่ 28 ก.ค. เป็นวันสำคัญของชาติ อย่างไรก็ตามการจะอภิปรายตัวบุคคลด้วยหรือไม่นั้นตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจะไม่เคยบอกก่อนว่าจะอภิปรายบุคคลใดและอภิปรายอย่างไร เมื่อถามว่าการอภิปรายนโยบายครั้งนี้เหมือนซักซ้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือไม่ ชวลิต กล่าวว่า การอภิปรายนโยบายถือว่าเป็นการให้ฝ่ายค้านรับทราบข้อมูลเพื่อที่จะทำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจได้

นายชวลิตกล่าวว่ากรณีพรรคเพื่อไทยจะประชุมกก.บห.พรรคชุดใหม่ ครั้งแรกในวันที่ 15 ก.ค.ว่า ยังไม่ได้เป็นการประชุมอย่างเป็นทางการ แต่เป็นการประชุมนอกกรอบเพื่อที่จะเอาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลมาวางแผนหมวกเพื่อเตรียมสำหรับกรอภิปราย โดยจะให้ส.ส.ที่มีความสนใจในแต่ละด้านนำข้อมูลต่างๆ ที่มีไปศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการอภิปรายต่อไป ส่วนคณะกรรมการยุทธศาสตร์ พท.นั้น ถือเป็นผู้มีความรู้

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 15 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10456

หน้า: 1(ขวา), 10

Col.Inch: 273.32 Ad Value: 423,646

PRValue (x3): 1,270,938

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: อ้างเส้นทางฝ่ายค้านรุมเบรกปชป.วีดี-ชงแก้รธน.

ความสามารถ เป็นผู้ใหญ่ที่จะเข้ามาให้คำแนะนำแก่ส.ส. แต่การอภิปรายนั้นต้องใช้ประสบการณ์ของตัวส.ส. รวมถึงความถนัดในแต่ละด้านของแต่ละบุคคลเอง

เฉลิมชัยเร่งแก้ยาง-ประมง

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เมื่อเข้าไปทำหน้าที่รมว.เกษตรฯ แล้วงานหลักที่เป็นงานเร่งด่วนต้องแก้ไขทันทีคือ เรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบมาจากราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ ซึ่งต้องทำงานควบคู่ไปกับกระทรวงพาณิชย์ เพราะมีพืชผลการเกษตรหลายตัวที่ต้องเร่งแก้ไข อาทิ ยางพารา ที่จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเป็นการเฉพาะ ส่วนข้อกังวลที่ว่ายางพาราราคาตกต่ำเพราะ 5 เสือส่งออกของไทยถูกต่างชาติเข้าซื้อกิจการและสวมรอยเป็นนอมินี โดยกดราคารายางพาราให้ต่ำจากความเป็นจริงนั้น นายเฉลิมชัยกล่าวยืนยันว่าตนจะกำกับดูแลด้วยตนเองจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรเป็นหลัก และรักษาผลประโยชน์ให้ชาวสวนยางพาราให้มากที่สุด มีปัญหาจุดไหนก็ต้องเร่งแก้จุดนั้น

“นอกจากนี้ยังมีเรื่องเร่งด่วนสำคัญที่ต้องทำคือการประมงพาณิชย์ และการประมงพื้นบ้าน ที่ต้องเร่งมือแก้ว่าจะสามารถผ่อนหนักเป็นเบาเพื่อช่วยเหลือภาคประมงของไทย ทั้งระบบได้อย่างไร รวมทั้งจะแก้ไขปัญหาประมงทั้งระบบโดยไม่กระทบกับไอยูยู และสิ่งแวดล้อม โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขเรื่องประมงไทยทั้งระบบ ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นภาคีเพื่อหารือถึงปัญหาและวิธีการแก้ไข โดยออกกฎหมายที่เป็นธรรมมาใช้” รมว.เกษตรฯ กล่าว

บัลฟันนโยบายค่าแรงพปชร.

นายอรรถวิรัช สุวรรณภักดี กรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ค่าสุดชนาการโลกปรับลดคาดการณ์จีดีพี ไทยปี 2562 ลงจากร้อยละ 3.8 เหลือร้อยละ 3.5 ซึ่งพระเอกคือการส่งออกแต่หดเหลือร้อยละ 4 แปลว่าเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงแต่รัฐบาลจะเอาง่ายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ขอให้



△ **ปิดเกาหลี** - นายประภัตร โพธสุธน และร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 2 รมช.เกษตรฯ ร่วมรับประทานอาหารค่ำ เพื่อหารือการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ยืนยันไม่มีเกาหลีเรื่องแย่งห้องทำงานที่โรงแรมแมริออท กทม. เมื่อวันที่ 14 ก.ค.

นึกถึงนายจ้างรายเล็กรายน้อยด้วยไม่อย่างนั้นจะเกิดการปิดตัวของเอสเอ็มอี ร้านอาหาร ร้านค้าเล็กๆ อีกมาก ซึ่งประชาธิปัตย์เคยเสนอประกันค่าแรงไม่ให้ต่ำกว่า 120,000 บาทต่อปี หากหักวันหยุดแล้วก็จะเท่ากับค่าแรงวันละ 400 บาท คล้ายกับที่รัฐบาลเสนอ

แต่ที่ต่าง มโหฬารคือนโยบายของประชาธิปัตย์ไม่ใช่การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่ผลกระทบทั้งหมดให้นายจ้าง แต่เป็นการประกันค่าแรง หากพื้นที่ไหนได้ค่าแรงไม่ถึง 400 บาทรัฐจะชดเชยส่วนต่างให้จนครบ โดยไม่ต้องเป็นภาระนายจ้าง คล้ายกรณีศึกษาเทียบเคียง Workfare ของสิงคโปร์ที่รัฐชดเชยโดยการจ่ายเงินให้ในรายจ่ายสำคัญๆ ของลูกจ้าง เราสามารถจ่ายเงินส่วนต่างค่าแรงในรายการ เช่น การศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถของตนเองหรือบุตร การรักษาพยาบาล ชำระหนี้สิน ให้เป็นเงินออมในกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และอื่นๆที่จำเป็น วิธีนี้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพแรงงานไปในตัว แถมเป็นรัฐสวัสดิการที่ให้เฉพาะคนสัญชาติไทยเท่านั้น วิธีนี้จะช่วยประคองนายจ้างรายเล็กให้อยู่รอดท่ามกลางเศรษฐกิจขาลง

หน้อยลงดูภัยแล้ง

ที่ห้องประชุมฝ่ายประชาสัมพันธ์เขื่อนอุบลรัตน์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น คุณหญิงสุภารัตน์ เกตุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองหัวหน้าพรรค พร้อมนางมุกดา พงษ์สมบัติ ส.ส.เขต 4 ขอนแก่น และคณะ เดินทางเข้ารับฟังการบรรยายสรุปปัญหาภัยแล้งของจ.ขอนแก่น ก่อนที่จะได้เข้าไปเสนอฝ่ายรัฐบาล โดยมี นายกกก ตั้งพลผลวินชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าหล้าภูพานาคะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และนายสมพงษ์ จำมล ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานลพประทานที่ 6 เป็นผู้บรรยายสรุป ซึ่งมีปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ในวันนี้มีปริมาณน้ำ 579 ล้านลูกบาศก์เมตร ระดับน้ำใช้การได้คิดเป็นร้อยละ 24 ปริมาณ น้ำไหลลงอ่าง 1.49 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำระบายออก 5 แสนลูกบาศก์เมตร

คุณหญิงสุภารัตน์ กล่าวว่า สิ่งที่จะเสนอรัฐบาลก็คือว่า นายกรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย ต้องประกาศพื้นที่ภัยพิบัติภัยแล้ง ให้ประชาชนในย่านนี้ทันที อย่าปล่อยให้เขาต้องไปหว่านข้าวอีกรอบ ต้องไปควักทุนอีกรอบ วันนี้ต้องพูดความจริงกับประชาชนว่าไม่สามารถทำนาได้ในฤดูกาลนี้ แล้วพื้นที่ไหนบ้างประกาศไปเลย ไม่ใช่เฉพาะจ.



◀ **แก้แค้น** - คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นำคณะพบปะประชาชน จ.ขอนแก่น รับฟังปัญหาและผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ถือเป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 14 ก.ค.

มีรายงานว่า การพิจารณาตัวบุคคลที่จะส่งลงสมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น พบขร.ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ตกผลึก โดยเบื้องต้นได้เริ่มให้ทีมงานใกล้ชิดกับท้องถิ่นมาก่อนมองหาตัวบุคคลในแต่ละภาคไว้บ้าง แต่ยังไม่มีการคัดเลือกใคร ขณะที่การส่งคนลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคยังไม่ได้อำนาจดำเนินการคัดเลือกบุคคลเนื่องจากต้องประเมินปัจจัยหลายด้าน ทั้งความพร้อมและกระแสนิยมของพรรคคู่แข่ง ทั้งพรรคเพื่อไทย และพรรคประชาธิปัตย์ว่าจะส่งใครลงสมัคร ก่อนตัดสินใจว่าจะส่งผู้สมัครในนามพรรค หรือจะสนับสนุนคนกลางที่ลงสมัครในนามอิสระ ส่วนที่มิข่าวว่าพรรคจะทาบทามผู้ว่าฯ พะเยา อาจมาจากเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้างสามารถเรียกคะแนนนิยมได้ และสามารถแข่งกับเพื่อไทย หากจะส่งนายชัชชาติ ลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. ที่มีกระแสตอบรับการทำงานในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งจากประชาชนได้ในระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม นายอูธร ออลสัน อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ พปชร. ได้ให้ข่าวว่า มีการทาบทามนายณรงค์ศักดิ์ ยังไม่มีการหารือในเรื่องนี้ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเตรียมแถลงนโยบายรัฐบาลและไม่ทราบว่าจะออกมาให้ข่าวทราบมาจากที่ใด ตนมองว่านายณรงค์ศักดิ์ เป็นคนที่มีความสามารถ จากผลงานที่เห็นคือการช่วยเหลือ นักฟุตบอลและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี จากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย ซึ่งก็ถือว่ามีความเหมาะสม

คุยกันถึงเรื่องดังกล่าวด้วย

ผู้ว่าฯ หมูป่าไม่รู้พปชร.ตามจับ

จากกระแสข่าวว่าพรรคพลังประชารัฐได้ทาบทามนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าฯ พะเยา ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ปลายปีนี้ เพื่อแข่งกับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ จากพรรคเพื่อไทยนั้น นายณรงค์ศักดิ์ ตอบกรณีถามดังกล่าวว่าไม่รู้เรื่องเลย สื่อมวลชนนำไปเขียนเอง ตนไม่ทราบ ส่วนเรื่องความคิดเห็นต่อการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. นั้น ก็ไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ

นายธนกร วังบุญคงชนะ รองโฆษกพปชร. กล่าวเรื่องเดียวกันว่า ขณะนี้พรรคยังไม่มีการหารือในเรื่องนี้ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเตรียมแถลงนโยบายรัฐบาลและไม่ทราบว่าจะออกมาให้ข่าวทราบมาจากที่ใด ตนมองว่านายณรงค์ศักดิ์ เป็นคนที่มีความสามารถ จากผลงานที่เห็นคือการช่วยเหลือ นักฟุตบอลและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี จากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย ซึ่งก็ถือว่ามีความเหมาะสม

พปชร.ชี้แก้แค้น-ยังไม่ได้คัดเลือก

ขอนแก่น ภาพสินธุ์ ก็แล้งจัด และกำหนดอัตราลดเลยจะไม่ให้ทำนา ไม่ต้องลงทุนเพิ่ม ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพิ่ม เขาจะได้หาทางอื่นในการทำมาหากิน ต้องฝากให้รัฐบาลรีบประกาศและเพื่อไทยจะติดตามเรื่องนี้ขณะนี้อีสานแล้งทั่วถึงกันหมด

สมพงษ์บินพบทักษิณ

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของนายทักษิณ ชินวัตร อดีต นาย ก ข ว่า ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นายทักษิณได้บินมาทำธุระที่ฮ่องกง โดยการบินมาครั้งนี้มีสมาชิกพรรคเพื่อไทยบางส่วนเดินทางไปเข้าพบ โดยเฉพาะนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ที่พาส.ส.เหนือหลายคนบินไปพบนายทักษิณด้วย ทั้งนี้ นายสมพงษ์ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยเฉพาะการเลือกตั้ง อบจ. ที่อาจจะมีขึ้นในเวลาอันใกล้นี้ ขณะที่ปัญหาเรื่องการวางตัวบุคคลที่จะลงสมัครชิงเก้าอี้ นาย ก ข อบจ. ในหลายจังหวัดในส่วนของเพื่อไทยยังไม่ลงตัว เช่น เชียงราย ดังนั้น การไปพบนายทักษิณครั้งนี้ อาจจะมีการพูด